

ĐẠO CHUA Ở LÔ-MÃ-NI

NƯỚC Lô-mã-ni (*Roumanie*) ở phía đông châu Âu, có 18 triệu dân, trong số ấy có 4 triệu người Đức, Giu-da, Hung-gia-lợi, Nga và Thổ-nhĩ-kỳ, vân vân. Quốc-Gia Giáo-Hội tự nhận là theo chánh-đạo, nhưng ít có sự sống thiêng-liêng, lại đầy-dẫy sự mê-tin. Cách đây 12 năm, dường như có cuộc phục-hưng do linh-mục *Trifa* thủ-lãnh. Nhưng Giáo-Hội trừng-trị phái «ĐẠO BÌNH CỨU-CHỮA» và tờ báo của phái ấy. Kết-cục phái ấy không hoàn-toàn thoát-ly được Giáo-Hội Quốc-Gia. Về phần linh-mục *Tudor Popescu* thì lại khác hẳn. Năm 1923, ông vừa bắt đầu giảng đạo Tin-Lành thuần-túy thì bị đuổi ngay. Mặc những nỗi khó-khăn ghê-gớm, ông gây được một phong-trào theo đạo Tin-Lành, nhưng tin-dễ phải rải-rác nhóm ở nhà riêng để nghe Lời Chúa. Phong-trào này đang được Chúa ban phước dồi-dào.

Các Hội Anh-Em và *Baptistes* hoạt-dộng từ cuối thế-kỷ trước và mở-mang rộng hơn. Mỗi Hội ấy có hơn 200 chi-hội, công-việc được phước lớn. Một chi-hội ở kinh-thành *Bucarest* mới gặp trở-lực, nhưng Chúa sẽ nâng-dỡ con-cái Ngài tùy theo ý Ngài. Mỗi Hội có mở báo và in thơ thánh.

Người Đức ở *Bucarest* có một Hội-Thánh về dòng *Luthérienne* và một học-

đường, nhưng không hoạt-dộng lắm. Trong ba mục-sư, chỉ có một ông thật chống-choi mọi nỗi khó-khăn để bỏ sự sống thiêng-liêng cho giáo-hữu. Vợ ông quản-dốc một trường Chúa-nhựt. (Nhưng Hội kể trên cũng đều có trường Chúa-nhựt cả). Các nữ-nhân-viên trong ba phúc-đường của người Đức ở *Bucarest*, *Kronstadt* và *Constanza* đều không được tự-do giảng đạo, không được cất nghĩa Tin-Lành cho bệnh-nhân. Chỉ trong phòng ngồi đợi mới được bày sách Tin-Lành và sách giải nghĩa đạo Chúa, ai muốn lấy cũng được. Trong phúc-đường ở *Bucarest* có một ban cầu-nguyện cho Hội-Thành Âu-châu được phục-hưng. Cũng có những ban cầu-nguyện trong các Hội Anh-Em, *Baptistes* và các nhà thờ của Hội Tin-Lành.

Người ta ít hoạt-dộng giữa vòng người Giu-da ở Lô-mã-ni. Có vài người Giu-da theo đạo Tin-Lành giảng cho đồng-bào họ biết Đấng Mê-si, nhưng ít có kết-quả tỏ-trưng. Ở *Bucarest* có một nhà giảng cho người Giu-da và hai nhà trường cho các thiếu-nữ Giu-da. Cũng có một công-cuộc giúp ích cho các người thành-dinh. Thật khó giới-thiệu Đấng Christ cho người Giu-da phẫn-dòng theo đảng cộng-sản và vô-thần. — *R. Pache (Réveil en Europe)*.